



“ซิงโก้ เริ่มธุรกิจในปี 2558 ปัจจุบันเป็นปีที่ 4 โดยปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตที่ 600% เป็นที่จับตามองในธุรกิจ อีกทั้งซิงโก้ยังคงครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ การจัดซื้อ การขาย การบริการด้านเทคโนโลยี บริการด้านการตลาด บริการด้านการขนส่ง และบริการด้านการเงิน (Fintech) ที่จะสนับสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กล่าวได้ว่า สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจได้ทุกขั้นตอนเปรียบเสมือนเป็นพาร์เนอร์ทางธุรกิจ ปัจจุบันซิงโก้ขยายฐานลูกค้าและสนับสนุนธุรกิจแพชชั่นให้กับซัพพลายเออร์กว่า 6,000 ราย ใน 17 ประเทศ และช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับธุรกิจแพชชั่น ทั้งนี้บริษัทต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากอัตราผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้โดยง่าย ไปยังผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนน้อยแต่มีศักยภาพ ด้วยการใช้ระบบการช่วยเหลืออัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการและผู้ผลิต เพื่อให้เกิดความสมดุลและสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจแพชชั่น” นางสาวริสสา กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ปัจจุบันเรามี ZAM (Zilingo Asia Mall) ที่เปรียบเสมือนพาร์ตเนอร์ เราคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยเชื่อมต่อธุรกิจของลูกค้ากับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และโรงงานทั่วโลก ที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแพชชั่น ZAM จะเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีทุนน้อยสามารถเติบโตในธุรกิจแพชชั่น เราเตรียมสนับสนุนเงินทุนต่อการสร้างแบรนด์สินค้าราว 5 ล้านบาทต่อปี เพื่อสนับสนุนธุรกิจกว่า 170 ราย ให้สามารถสร้างแบรนด์และขายสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ เรานำเอาแพลตฟอร์มอัจฉริยะของเรารวบรวมความต้องการทั่วโลกและเชื่อมต่อกับอุปทานที่เหมาะสมแบบเรียลไทม์ ให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ก้าวข้ามขีดความสามารถอย่างสะดวก และง่ายขึ้น เราช่วยเชื่อมโยงแบรนด์กับซัพพลายเออร์เช่น ซิงโก้จะเป็นผู้ช่วยคัดสรร ทั่ววัสดุการผลิตที่มีคุณภาพกับราคาที่เหมาะสม โรงงานผลิตที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เป็นแหล่งเงินทุนที่ชำระค่าวัสดุรวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตให้ล่วงหน้า ยอมรับความเสี่ยงในการผลิตและการขายต่างๆ จัดหา QC สร้างมาตรฐานคุณภาพการผลิต ต่อรองเงื่อนไขเครดิตการชำระเงิน เสนอขายสินค้า ค้นหากลุ่มตลาดเป้าหมาย และส่งมอบสินค้า เราเชื่อว่าอนาคตของธุรกิจแพชชั่นจะต้องสะดวกและเป็นไปได้มากขึ้น

“ทั้งนี้เราคาดหวังว่าซิงโก้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจแพชชั่นให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพิ่มกำลังการผลิตและฐานลูกค้า รวมไปถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทุกแบรนด์สินค้าภายใต้ซิงโก้ ให้เติบโตและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมแพชชั่น เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มการค้าส่งออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ” นางสาวริสสา กล่าวปิดท้าย